

Số: **05** /CT-CTUBND

Nghi Xuân, ngày 03 tháng 4 năm 2019

CHỈ THỊ

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản

Thời gian qua, các phòng, ngành, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản (đất đai, môi trường, đê điều, quản lý thuế...), tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ các công trình, dự án, phục vụ dân sinh, xây dựng nông thôn mới... trên địa bàn.

Tuy vậy, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản còn những tồn tại, hạn chế: (1) Về khoáng sản: Khai thác khoáng sản trái phép hoặc khai thác khoáng sản vượt ranh giới mốc mỏ; (2) Về đất đai: lấn, chiếm đất để xây dựng nhà điều hành, tập kết kinh doanh khoáng sản; (3) Về môi trường: Hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản gây ô nhiễm về bụi, tiếng ồn... (4) Về công tác quản lý nhà nước khác liên quan đến hoạt động khoáng sản: lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, kinh doanh cát không rõ nguồn gốc, việc chấp hành các quy định quản lý thuế, hóa đơn chứng từ... vẫn còn diễn ra ở một số địa phương nhưng không được xử lý dứt điểm, để vi phạm kéo dài làm thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng cảnh quan môi trường, có nguy cơ làm thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông, mất an ninh trật tự, an toàn xã hội... Hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt khai thác cát, sỏi trên sông diễn biến phức tạp; sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để khai thác.

Để xảy ra tình trạng trên, ngoài ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản của một số tổ chức, cá nhân chưa cao, còn có tình trạng buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước tại một số địa phương; một số phòng, ngành chưa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước theo quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/5/2017 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa

khai thác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quy chế phối hợp số 3150/QCPH-HT-NA của UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND tỉnh Nghệ An Công tác quản lý nhà nước về khai thác, vận chuyển và tang trữ khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, Ủy ban nhân dân huyện giao:

1. Các phòng, ngành:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp các phòng, ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường liên quan đến hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền đối với các đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản, cho thuê đất tập kết kinh doanh khoáng sản (đất, đá, cát...).

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, giám sát UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tham mưu UBND huyện làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường liên quan đến hoạt động khoáng sản.

Xử lý các vấn đề khác theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường liên quan đến hoạt động khoáng sản.

Chủ trì tham mưu UBND huyện định kỳ, đột xuất tổng kết, đánh giá công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

b) Công an huyện:

Chủ trì, phối hợp các phòng ngành chức năng, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, thường xuyên, đột xuất, tổ chức các đợt cao điểm để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng có hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát, sỏi...) trái phép trên sông; sử dụng phương tiện thuyền, phà không đăng ký, đăng kiểm; việc chấp hành pháp luật về bốc xếp hàng hóa lên phương tiện giao thông đường thủy và đường bộ đúng tải trọng, bảo đảm vệ sinh môi trường liên quan đến hoạt động khoáng sản theo quy định.

Xử lý các vấn đề khác theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản.

c) Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

Chủ trì, phối hợp các phòng ngành chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra nguồn gốc cát tại các bãi tập kết kinh doanh trên địa bàn; xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp thu mua, kinh doanh cát không rõ nguồn gốc.

Xử lý các vấn đề khác theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản.

d) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp các phòng, ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đề điều liên quan đến hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản, cho thuê đất tập kết kinh doanh khoáng sản (đất, đá, cát...).

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đề điều; kiểm tra, giám sát UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý nhà nước về đề điều liên quan đến hoạt động tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng (cát...). Tham mưu UBND huyện làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để xảy ra sai phạm về đề điều.

Xử lý các vấn đề khác theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản.

f) Phòng Nội vụ:

Chủ trì phối hợp các phòng, ngành tham mưu UBND huyện xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các địa phương nếu để xảy ra các sai phạm về khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản (khai thác khoáng sản vượt mức giới mở; lấn, chiếm đất, hành lang an bảo vệ đề để xây dựng công trình, nhà điều hành, tập kết kinh doanh khoáng sản; hoạt động khoáng sản gây ô nhiễm môi trường...) thuộc thẩm quyền xử lý mà không giải quyết dứt điểm, để vi phạm kéo dài.

g) Phòng Văn hóa - Thông tin: Chỉ đạo cơ quan thông tin, truyền thông, UBND các địa phương tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản; công tác kiểm tra, đấu tranh, ngăn chặn khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh khoáng sản trái phép.

h) Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản.

i) Chi cục thuế huyện:

Chủ trì kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc kê khai thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế, phí trong khai thác, tập kết kinh doanh khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản; xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

2. Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện:

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tăng cường giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

Chủ trì kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền đối với các đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản, cho thuê đất tập kết kinh doanh khoáng sản (khai thác khoáng sản vượt mốc giới mỏ; lấn, chiếm đất, hành lang an bảo vệ để xây dựng công trình, nhà điều hành, tập kết kinh doanh khoáng sản; hoạt động khoáng sản gây ô nhiễm môi trường...); thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, bố trí lực lượng thường trực (Tổ công tác cấp xã theo yêu cầu của UBND huyện tại Công văn số 1558/UBND-TNMT ngày 16/11/2018 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản), phương tiện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải tỏa, xử lý dứt điểm các trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND huyện theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND các địa phương tự kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật trước Chủ tịch UBND huyện khi để xảy ra các vi phạm về khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn thuộc thẩm quyền xử lý nhưng không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm để vi phạm kéo dài.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản đến cán bộ xã, thôn xóm và toàn thể nhân dân.

Thống kê các tổ chức, cá nhân có phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền và yêu cầu ký cam kết không khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Yêu cầu các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Lyph

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQ huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Công an huyện;
- Chi cục thuế huyện;
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TNMT;
- Gửi bản giấy và điện tử.

ad

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Nam